


สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>  กระทรวงสาธารณสุข  @pr_moph  moph channel  clubhealthch  mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ ไทยรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยโพสต์ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ เดอะเนชั่น</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ไทยรัฐ</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังไม่มีภาวะระบาดของไวรัสซิกาเหมือนประเทศสิงคโปร์ ที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว 56 ราย ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก สธ.มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเตรียมพร้อมการดูแลรักษา ควบคุมแมลงพาหะนำโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากมีผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อส่งตรวจที่สถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รู้ผลภายใน 8 ชั่วโมง แนะนำประชาชนทายาป้องกันยุงกัดตลอดเวลาที่ออกนอกอาคาร หรือ เข้าไปในสวนยาง สวนปาล์ม สวนผลไม้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ เฝ้าระวังเข้มไวรัสซิกา พร้อมมรณงค์ทุกภาคส่วนร่วมป้องกัน ส่วนที่ จ.เชียงใหม่ นายอำเภอสันทรายเร่งประชุมทุกหน่วยงานปราบยุงลาย หลังพบผู้ป่วย 7 ราย</p> <p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว ทางกาสิโนสิงคโปร์ แนะนำตั้งครุฑที่มีอาการผื่นคันหรือเป็นไข้ตรวจการติดเชื้อไวรัสซิกา หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 82 ราย ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ รพ.เมท์เอลิซาเบธในเวนา ของสิงคโปร์ เตือนว่า จำนวนผู้ติดเชื้อน่าจะเพิ่มมากขึ้นอีก เนื่องจากทุก 1 รายที่ตรวจพบ ยังมีผู้ติดเชื้ออีก 4 รายที่ไม่แสดงอาการ ดังนั้นอาจมีผู้ติดเชื้อซ่อนอยู่อีก 328 ราย ขณะที่ทางการสหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลีย และไต้หวัน ออกคำแนะนำพลเมืองโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์เลี่ยงเดินทางไปสิงคโปร์</p> <p>-ด้านมาเลเซีย-อินโดนีเซีย ยกระดับมาตรการป้องกัน ติดเครื่องวัดอุณหภูมิคัดกรองที่สนามบินและจุดผ่านแดนต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย ระบุว่า พบชาวอินโดนีเซียติดเชื้อไวรัสซิกา 1 ราย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายรายได้รับเชื้อหลังเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงวันหยุดที่อินโดนีเซีย จึงยกระดับการป้องกัน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากสิงคโปร์ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจเลือด หากพบมีอาการไข้</p> <p>-เสนอข่าว สิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นสตรีมีครรภ์รายแรก ขณะที่ยอดรวมผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่ 115 ราย</p> <p>-เสนอข่าว บังกลาเทศซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ในสิงคโปร์ ระบุว่า ไม่พบพลเมืองตนเองติดเชื้อไวรัสซิกา เช่นเดียวกับทางการไทย จีน อินเดีย ศรีลังกา และเมียนมาร์ ที่ยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีพลเมืองติดเชื้อซิกา</p>
<p>ASTVผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครพนม 3 วัน หลังพบเด็กชายหญิง 7-8 ราย ป่วยติดเชื้อโรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว รร.วัดบางพูน จ.ปทุมธานี สั่งปิดเรียน 7 วัน หลังโรคมือเท้าปากระบาด</p>
<p>มติชน เดอะเนชั่น</p> <p>ผู้จัดการ 360องศา</p>	<p>ปลดยาบ้าจากบัญชียาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายการลดระดับการควบคุมแอมเฟตามีนหรือยาบ้า จากสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่ 2 ว่า เป็นข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน โดยหากเป็นเมทแอมเฟตามีน จะถือเป็นสารเสพติด แต่ถ้าเป็นแอมเฟตามีน สามารถเอามาใช้รักษาโรคทางการแพทย์ได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะต้องคุยกับกระทรวงยุติธรรมหาข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจน</p> <p>-นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากการพูดคุยกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม ในการร่างกฎหมายกรณีหากจะเปลี่ยนแอมเฟตามีนจากยาเสพติดประเภทที่ 1 เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่ 2 โดยมีการตั้งคณะกรรมการออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ดูแลเรื่องการปรับกฎหมาย โดยปลัดกระทรวงยุติธรรม และชุดที่ 2 ดูแลเรื่องการเตรียมบำบัดรักษาผู้เสพ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบื้องต้น ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ต้องมีการปรับโทษประเภทของสารแอมเฟตามีนเพื่อให้สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ โดยอยู่ระหว่างการพูดคุยกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อหารายละเอียดที่ชัดเจน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>- นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า กระบวนการอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายลดโทษทางอาญา เพื่อให้ผู้ใช้สารเสพติดเข้าสู่ระบบการรักษา ภายใต้แนวคิด "ผู้เสพคือผู้ป่วย" โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้สารแอมเฟตามีน ต้องขอความร่วมมือเป็นพิเศษกับกระทรวงยุติธรรม การรักษาถึงจะสัมฤทธิ์ผล</p> <p>- พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะต้องปรับองค์กรรองรับ ตั้งแต่บุคลากรของรัฐ ความพร้อมเรื่องกฎหมาย โดยได้ปรับไปแล้วบางส่วน แต่ขณะนี้มีปัญหาในการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจเหตุผลการปรับและวิธีดำเนินการ หลังจากนั้นจะเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจอีกครั้ง ยืนยันว่ายาบ้า ยังเป็นยาเสพติด และเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ผลิตหรือผู้ค้ารายใหญ่ต้องได้รับโทษ แต่การปรับก็เพื่อตัดแยกผู้เสพเป็นผู้ป่วย และให้แพทย์สามารถใช้ตัวยาบางอย่างได้ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>- เสนอข่าว ให้โอกาส รมว.ยุติธรรม พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ปรับยาบ้า แอมเฟตามีนจากบัญชีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 1 มาเป็น 2 เพื่อดึงผู้เสพเข้าสู่การบำบัด ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมแก้ปัญหา ซึ่งไม่ใช่รัฐบาลลองผิดลองถูก แต่เป็นแนวทางของสหประชาชาติและปฏิบัติกันไปแล้วในหลายประเทศ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ.มีความพร้อมของสถานพยาบาลในการบำบัดรักษา ด้าน นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สธ.เตรียมระบบรองรับการส่องฉายผู้เสพติดจากกรมคุมประพฤติประมาณ 1 แสนคน มาอยู่ในการดูแลของ สธ. คาดว่าจะเริ่มประมาณเดือนต.ค.นี้ โดยให้รพช.คัดกรองว่าผู้ป่วยระดับใด ขณะนี้ได้ร่างหลักสูตรมาตรฐานให้แก่บุคลากรเพื่อทำหน้าที่ดูแลคนไข้</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>สบส.ฝึกอาชีพผู้ต้องหา</p> <p>- เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. จัดอบรมหลักสูตรบริการเพื่อสุขภาพแก่ผู้ต้องหาและผู้กระทำความผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เตรียมพร้อมการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ เน้นหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยม 2 หลักสูตร ได้แก่ นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง และนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง โดยสบส.จะสนับสนุนวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p> <p>360 องศา</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่</p> <p>- เสนอข่าว ตัวแทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอีสาน 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ สกลนคร และตัวแทนจากสมาคมชาวไร่ยาสูบจาก 6 จังหวัดภาคเหนือ ประกาศไม่รับร่างพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากหลายมาตราจะทำให้เกิดปัญหาบุหรี่เถื่อน บุหรี่ปลอม ปริมาณการรับซื้อใบยาและราคาใบยา กระแทกกับอาชีพชาวไร่ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลือ โดยระบุว่า พ.ร.บ.นี้มุ่งเน้นลงโทษอุตสาหกรรมและไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ เช่น มาตรการของบุหรี่แบบเรียบ จะทำให้ปลอมง่าย ยิ่งเพิ่มปัญหาบุหรี่เถื่อน/ปลอม และขอเรียกร้องให้สาธารณสุขแก้ไขมาตรการต่างๆ ที่เป็นปัญหาข้อขัดแย้งให้เรียบร้อย ก่อนจะดำเนินการใดๆ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>- เสนอบทความเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ว่า ยังมีการลักลอบใช้และซื้อขายกันบนอินเทอร์เน็ต ทั้งที่กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ กำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตั้งแต่ปลายปี 2557 ซึ่งแม้จะมีข้อมูลทางการแพทย์จากประเทศอังกฤษ ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป รวมถึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกับยาที่ใช้ในการเลิกบุหรี่ แต่ นพ.ฉันทชาย ลิทธิพันธุ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แย้งว่า แม้บุหรี่ไฟฟ้าน่าจะมีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่ปกติ แต่เป็นการสูบสารพิษเข้าไปในร่างกาย และยังมีผลยืนยันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่ ขณะที่กรมสรรพสามิต ระบุว่า ไม่มีอำนาจหน้าที่จัดการเรื่องนี้ เพราะคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์ยาสูบตามกฎหมายไม่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า จึงเป็นคำถามย้อนกลับไปยังผู้กำหนดนโยบายว่าจะทำเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจนอย่างไร</p>
<p>มติชน</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551</p> <p>- เสนอข่าว นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ แสดงความเป็นห่วง "ธุรกิจเหล้า" จะอาศัยช่องว่างกฎหมายจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ให้ความรู้ดื่มอย่างปลอดภัยในโรงเรียน ทำให้เกิดนักดื่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หน้าใหม่อนาคต ดังนั้น ในวันที่ 31 ส.ค. 59 เครือข่ายจะเปลี่ยนหนังสือต่อคณะกรรมการการศึกษา สนช. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว</p> <p>- นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ยังไม่ครอบคลุมการห้ามธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษา ต้องหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก่อนว่าจะมีการป้องกันในเรื่องนี้หรือไม่</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) และว่า รัฐบาลได้วางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรภายใน 5 เดือน โดยเร่งแก้กฎหมาย 5 ประเด็น เช่น ลดเกณฑ์ตรวจแอลกอฮอล์ จาก 50 เหลือไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส.สนับสนุนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระดับอำเภอ และ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ ให้เกิดต้นแบบกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ ผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 2 ส่วนคือ 1.พัฒนาระบบการจัดการ/จุดอำนวยความสะดวก นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติใช้ได้จริง และมีความต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2.พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนดีขึ้น โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย การดื่มแล้วขับ สสส.อยู่ระหว่างขยายโมเดลการทำงานให้ครอบคลุมทุกอำเภอใน จ.สุรินทร์ และเตรียมต่อยอดให้เป็นต้นแบบการจัดการในระดับพื้นที่ของไทย</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>ภาษีเครื่องดื่มรสหวาน</p> <p>-เสนอบทความ ระบุว่า การเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลที่จำหน่ายในประเทศไทยควรรอดูมติทางสากลก่อน เพราะบางประเทศอาจฉวยโอกาสทำการตลาดแข่งกับตลาดสินค้าประเภทเครื่องดื่มส่งออกของไทยได้ ขณะที่ชาวไร่ อ้อยและโรงงานน้ำตาลก็เกรงได้รับผลกระทบ เพราะจะมีผลต่อปริมาณการใช้น้ำตาลภายในประเทศ รวมทั้งกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลสูงกว่าที่ทางการกำหนดยอดขายอาจจะลดลง เพราะราคาจะต้องเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องเสียภาษี</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์หมายเหตุประชาชน</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก</p> <p>-เสนอบทความ กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างพระราชบัญญัติการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ..... เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. โดยคาดว่าจะมีส่วนช่วยให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของไทยเพิ่มขึ้น โดยระบุห้ามการทำตลาดทุกรูปแบบของอาหารสำหรับทารกตั้งแต่วัยแรกเกิด-1 ปี และห้ามไปถึงอาหารสำหรับเด็กเล็กวัย 1-3 ปีด้วย ซึ่งการตื่นตัวสร้างกฎระเบียบเพื่อหาทางควบคุมไม่ให้มีการอวดอ้างโฆษณาสรรพคุณเกินจริงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่ต้องไม่กลายเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้เป็นแม่ ที่ต้องการเลือกสรรสิ่งที่ดีเพื่อความเจริญเติบโตของลูกด้วย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ปฏิรูประบบสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล หนุนบริหารจัดการสุขภาพระดับอำเภอ สนับสนุนระบบสุขภาพประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญช่วยประเทศไทยฝ่าสิ่งท้าทายระบบสุขภาพ ทั้งความขัดแย้ง ระบบทุนนิยม เทคโนโลยี โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคระบาด แกรมสร้างความยั่งยืน “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชน</p> <p>คอลัมน์ อย่านัดต้อง Share</p>	<p>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “สมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย อนาคตไทย” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ให้แก่ นายชอย สุขพินิจ อายุ 78 ปี ชาวสุรินทร์ และกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแพทย์แผนไทย โดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยเป็นระบบบริการหลักคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ 8 กระทรวงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ยกย่องแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี</p> <p>-เสนอข่าว ก่อนประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชมนิทรรศการของกระทรวงสาธารณสุข ที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำมาจัด แสดงเพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยนายภาได้ทดลองฉีดสเปรย์กันแดดที่ผลิตจากสมุนไพรไทยบนใบหน้าผู้ช่วยช่างภาพรายหนึ่ง และกล่าว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด คอลัมน์ ลับพอสมครว	หยอกล้อว่าเหมือนซันก ทำเอาคนถูกฉีดยาทั้งขา ทั้งอึ้ง
มติชน ไทยโพสต์ New)108	จับร้านทำฟันเถื่อน -เสนอข่าว กรม สบส.บุกจับร้านทำฟันปลอม 2 แห่งในห้างสรรพสินค้าตั้งย่านงามวงศ์วาน เดือนประชาชนระวัง เกิดปัญหาการบาดเจ็บและลุกลามเป็นมะเร็ง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ทั้ง 2 แห่ง เปิดคลินิกทำฟันปลอมโดย ไม่ได้รับอนุญาต และประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพจกระทรวงสาธารณสุข	ร้องเรียนชายอุปรณ์ทันตกรรมผ่านเฟซบุ๊ก -มีประชาชนแจ้งให้ตรวจสอบ กรณีเฟซบุ๊ก “ชื่อแม็ก เจยเจย นะคับ” โพสต์ขายอุปกรณ์ทันตกรรม เช่น รีเทน เนอร์ ชุดฟอกฟันขาว โดยในหน้าโปรไฟล์เจ้าของเฟซบุ๊ก ระบุว่า สถานที่ทำงานอยู่กระทรวงสาธารณสุข ความเห็นที่ประชุม : ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ ได้ตรวจสอบข้อความต่างๆ ในเฟซบุ๊ก ดังกล่าว พบว่า เจ้าของเฟซบุ๊กรายนี้มีกรโพสต์ขายอุปกรณ์ทันตกรรมมาระยะหนึ่งแล้ว โดยไม่ได้เป็นบุคลากรของ กระทรวงสาธารณสุข แต่มีกำหนดจะเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เอกซเรย์ รพ.ลำพูน ในวันที่ (1ก.ย.59)
บ้านเมือง ไทยโพสต์	สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร -เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัด สธ. เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการต้านโรค NCDs และกล่าวว่า ปัจจุบัน คนไทยนิยมทานข้าวอกบ้านและทานอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น รวมถึงบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ และไม่ออก กำลังกาย เป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง ออย.จึงคิดค้นสัญลักษณ์โภชนาการ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนตระหนักคิดก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า กำลังพิจารณาการใช้สัญลักษณ์กับกลุ่มอาหารประเภทอื่นๆ เช่น เบหมีกึ่งสำเร็จรูป ส่วนผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ต้องการใช้สัญลักษณ์สุขภาพ สามารถส่งใบสมัครขอการรับรองได้ที่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางเว็บไซต์ www.ทางเลือกสุขภาพ.com
แนวหน้า สยามรัฐ	ออย.ปรับเกณฑ์วิจัยยาไทย -เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศฯ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำ หรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิกใหม่ มีสาระสำคัญคือ ให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุญาตนำหรือส่งยา เข้ามาในราชอาณาจักร ยื่นคำขออนุญาตที่ออย.ได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 หากผู้ยื่นคำขอมียา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักยา ออย. โทร.02-5907061
กรมประชาสัมพันธ์	คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ในจังหวัด มุกดาหาร ดูแลสุขภาพผู้เดินทางตามแนวชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยในปี 2559 ตั้งเป้าหมายจัดตั้ง “คลินิกเวช ศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว” ที่ได้มาตรฐานตามแนวทางกรมควบคุมโรค จำนวน 8 แห่ง ใน 8 จังหวัด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ สงขลา ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร และคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ในจังหวัดนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร และเชียงใหม่
ข่าวสด	การจัดบริการอาชีวอนามัยพื้นฐานผู้ประกอบการอาชีพ -เสนอข่าว อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ พัฒนารูปแบบ การจัดบริการอาชีวอนามัยพื้นฐานผู้ประกอบการอาชีพในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยมีการศึกษาดูงานหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และจังหวัด สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และจะมีการวิเคราะห์และสรุปผลการประชุมฯ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบายสำหรับยกระดับการบริการอาชีวอนามัยในประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย ซึ่งองค์การอนามัยโลกจะนำผลการ ประชุมฯ และการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไปจัดทำแผนพัฒนารูปแบบและแนวทางดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย พื้นฐานในหน่วยบริการปฐมภูมิในภูมิภาคเอเชียต่อไป
ไทยโพสต์	แพทย์เตือนอาชีพเสี่ยงนิ้วล็อค -เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า อาชีพที่ใช้นิ้วมือมากๆ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่าง

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โทรศัพท์ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างตัดเสื้อผ้า ช่างทำผม ช่างเจียรไนพลอย คนส่งน้ำขวด คนส่งแก๊ส เสี่ยงเป็นโรคนี้ว่ลือก แนะใช้เครื่องทุ่นแรงแทนการหิ้วหรือยก ใส่ถุงมือหรือห่อหุ้มด้ามจับเวลาใช้อุปกรณ์ช่าง ไม่กำหรือบีบเครื่องมือนาน ๆ ส่วนการรักษา ในระยะแรกหากมีอาการเพียงเจ็บฐานนิ้ว ควรพักการใช้งานมืออย่างรุนแรง แชน้ำอุ่นกินยาเพื่อลดการอักเสบ ภายภาพบ่าบด ฉีดยาสเตียรอยด์เฉพาะที่ เป็นการรักษาแบบชั่วคราว โดยไม่ควรฉีดยาเกิน 2-3 ครั้งต่อ 1 นิ้วที่เป็นโรค สำหรับผู้ป่วยที่เป็นระยะรุนแรง มีอาการยึดติดหรือนิ้วติดล็อก จำเป็นต้องผ่าตัด</p>
โพสท์ทูเดย์	<p>กิจกรรม Fight Club</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม Fight Club Thailand ที่เป็นการรวมกลุ่มของคนที่ชอบการต่อสู้ และเห็นว่าการชกกันคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง โดยจัดการต่อสู้ภายใน 3 นาที ไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะ ไม่มีเงินรางวัล ไม่มีการพนัน และจบลงด้วยมิตรภาพ โดย นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ควรมีสติพิจารณาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่าฝืนทำตามกระแสตามแฟชั่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ฝืนเกินตัวหรือฝืนปัญหาสุขภาพ ที่สำคัญ อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด</p>
ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ คมชัดลึก สยามรัฐ มติชน ไทยโพสท์	<p>ระบบคัดกรองเด็กพิการ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาคนพิการ ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบออกแบบระบบคัดกรองความพิการใหม่ เพื่อให้การคัดกรองมีคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากกระทรวงสาธารณสุข เพราะเป็นหน่วยงานแรกที่ทราบถึงคุณลักษณะความพิการของเด็ก จากนั้นให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงมหาดไทย เข้ามาสำรวจตรวจสอบต่อในระดับพื้นที่ ก่อนส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตั้งเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง</p>
ไทยรัฐ	<p>ผลวิจัยตัวเลขกลุ่มชายรักชายในไทย</p> <p>-เสนอสรุปเกี่ยวกับ งานวิจัยจำนวนชายรักชายในประเทศไทย ของ นายนิพนธ์ ดาราวุฒิมานประกรณ์ นักปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดทำขึ้นเนื่องจากกลุ่มชายรักชายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย แต่ไม่สามารถคาดการณ์จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้ เนื่องจากคนกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยมีการเปิดเผยตัว โดยจากการวิจัย ทำให้ได้ตัวเลขที่เชื่อว่า จำนวนชายรักชายในเมืองไทย น่าจะมีสัดส่วนประมาณ 3% ของประชากรชายที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี หรือราวๆ 600,000 คน อย่างไรก็ตาม การปิดตัวของกลุ่มชายรักชาย ทำให้ไม่ทราบว่าจำนวนที่คาดประมาณนี้ ต่างกับความเป็นจริงแค่ไหน</p>
เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์	<p>แนะนำคนไทยกินไข่ต้านโรค</p> <p>-เสนอข่าว อ.วชิระ จิระรัตนรังษี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการ Dietary Guidelines Advisory Committee (DGAC) กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศคำแนะนำการบริโภคอาหาร ประจำปี 2015 ซึ่งมีการเปลี่ยนคำแนะนำการบริโภคไข่ โดยยกเลิกคำแนะนำฉบับเก่าปี 2010 ที่ให้จำกัดการบริโภคคอเลสเตอรอลไว้ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน เนื่องจากไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างคอเลสเตอรอลที่มีในอาหารกับปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดที่ชัดเจนในผู้ที่สุขภาพดี แต่ยังคงคำแนะนำสำหรับผู้มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูง ให้อยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และโภชนาการ</p> <p>สอดคล้องกับข้อมูลของสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกา ที่พบว่า การกินไข่วันละ 1 ฟอง ไม่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง จึงได้เปลี่ยนคำแนะนำจากเดิมไม่ควรเกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์ เป็นวันละไม่เกินหนึ่งฟอง เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องเสียโอกาสในการรับสารอาหารดี ๆ จากไข่ไก่</p>
แนวหน้า	<p>มอบโล่ผลงานดีเด่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด ศธ. มอบโล่รางวัลผลงานดีเด่น Best Practice หลังจากรับฟังการนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเขตสุขภาพ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.</p>
บ้านเมือง	<p>เยี่ยมผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้สูงอายุ พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ถูกน้ำท่วม ที่ อ.เวียงสา จ.น่าน</p>
แนวหน้า	<p>เตือนนำคางคกรักษาเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ์ นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เตือนผู้ป่วยโรคเอดส์บางคนเข้าใจผิดว่าการดื่มน้ำคางคกสามารถรักษาโรคเอดส์ได้ ไม่เป็นความจริง ย้ำว่าคางคกเป็นสัตว์มีพิษที่กระตุ้นการทำงานของหัวใจ อาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิต และหากยงคางคกเข้าตา จะทำให้เยื่อแก้วตาอักเสบถึงขั้นตาบอดได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว ที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตรวจพบชาวบ้านติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 5 ราย ในพื้นที่ 4 ตำบลที่อยู่ติดกัน สำนักงานปศุสัตว์จึงออกประกาศพื้นที่เขตควบคุมพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. - 21ส.ค. 59 โดยจะมีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกฉีดวัคซีนสุนัขจรจัดในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับ 50 เขต รมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงฟรีวันละ 50 หน่วย ในวันที่ 5-16 ก.ย. นี้</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>คุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบและควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ.ยโสธร ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ตามกฎหมาย 3 ฉบับ</p>
<p>New)108</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ตรัง เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยกว่า 400 ราย เพิ่มเป็นเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แนะนำควรรีวเรือนดูแลบ้านให้สะอาด ป้องกันลูกน้ำยุงลาย</p>
<p>M2F</p>	<p>นิตยาสมองอัจฉริยะ</p> <p>-เสนอข่าว ที่เกาหลีใต้มีกระแสดีดสารสกัดจากใบแปะก๊วย ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง โดยผู้ปกครองต่างพากันหลานไปฉีดสารดังกล่าว หวังให้คะแนนสอบเอนทรานซ์สูง ด้านกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา เผยว่าสารดังกล่าวช่วยลดอาการปวดศีรษะและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกเท่านั้น</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>สารหนูในน้ำใต้ดิน</p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยชี้ว่าแหล่งน้ำสำรองใต้ดินในเอเชียใต้ราว 60% มีการปนเปื้อนสารหนูจนไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ กระทบประชาชน 750 ล้านคน ในปากีสถาน อินเดีย เนปาล และบังกลาเทศ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>ไวรัส 'อีโบล'</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลไลบีเรียเผยผลการศึกษาล่าสุด ชี้ว่า เชื้อไวรัสอีโบลสามารถแฝงตัวอยู่ในเชื้ออสุจิของผู้ป่วยชายที่หายจากการติดเชื้อแล้วได้นานถึง 565 วัน ทักลางความเชื่อเก่าที่เชื่อว่าอยู่ได้เพียง 3 เดือน ตอกย้ำความเป็นไปได้ที่การมีเพศสัมพันธ์อาจทำให้ไวรัสชนิดนี้กลับมาระบาดอีกครั้ง</p>